

**ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
HUYỆN ỦY LONG THÀNH**

*

Số 5544-CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Thành, ngày 19 tháng 10 năm 2023

*Tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng,
chống việc mạo danh, giả danh quân nhân,
cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn*

- Kính gửi:* - TT.HĐND, UBND huyện,
- Các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Long Thành nói riêng xuất hiện vụ việc đối tượng xấu thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội gọi điện, nhắn tin đến các cơ sở kinh doanh, tự xưng là cán bộ đang công tác tại đơn vị Quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, thực phẩm chức năng, gạo, thức ăn gia súc, gia cầm kết hợp mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; gây phức tạp tình hình an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Một số hành vi lừa đảo phổ biến như: Sử dụng điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) tự giới thiệu là cán bộ Quân đội, đang là chỉ huy, quản lý quân nhân, sau đó liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp “thông tin không đúng sự thật” (*Chiến sĩ là con, em của gia đình gây thiệt hại tài sản của đơn vị, đang trong quá trình xem xét kỷ luật; nếu gia đình chuyển tiền vào số tài khoản để đền bù thiệt hại thì đơn vị sẽ bỏ qua lỗi phạm, nếu không chuyển tiền sẽ bị khởi tố, xử lý theo pháp luật*) tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, nhằm dẫn dụ gia đình quân nhân chuyển tiền vào số tài khoản để chiếm đoạt; Sử dụng số điện thoại, số tài khoản Zalo (*đăng tài hình ảnh quân nhân mặc quân phục tạo niềm tin*), gọi điện, nhắn tin đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn, cơ sở bán phân bón, cây giống... đặt mua quà tặng, hàng hóa có giá trị làm quà biếu; các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (*đối với trường hợp mua cây giống*) mà các mặt hàng này không phổ biến. Khi nhà hàng, cơ sở cây giống không tìm được nguồn hàng theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn liên hệ với người cung cấp, thực chất đây cũng là đối tượng trong nhóm lừa đảo của chúng. Sau khi chuyển tiền cọc qua số tài khoản thì chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng của người dân.

Nổi bật lên một số vụ việc mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong Quân đội lừa đảo trên địa bàn huyện Long Thành: (1)- Ngày 14/10/2023 một đối tượng tên Toàn (*SĐT 0337 699 641*) gọi điện cho chủ của hàng “Việt hoa tươi” tại xã Long Phước để đặt 30 lẵng hoa gửi vào BCH Quân sự xã Phước Thái, sau đó chủ của hàng “Việt hoa tươi” vào gặp trực tiếp đồng chí Hồ Thanh Bình - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Phước Thái để nắm thông tin thì mới biết bị lừa đảo, thực tế là BCH Quân sự xã Phước Thái không đặt hoa; (2)- Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/10/2023, bà Nguyễn Thị Liên (*chủ cửa hàng bán gạo sỉ và lẻ Liên Hương*) tại chợ Long Thành, thị trấn Long Thành cùng 02 xe tải chở theo 2,5 tấn gạo và 200 bao thức ăn công nghiệp cho gà, heo với tổng trị giá: 122.700.000đ (Một trăm hai mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng) đến trước BCH Quân sự huyện Long Thành để liên hệ giao hàng. Qua làm việc xác minh chủ cơ sở kinh doanh chưa có thiệt hại gì về tài sản và đối tượng liên hệ đặt hàng bằng Zalo tên: Vũ Ngọc Nam (*SĐT: 0333 950 721*). Sau khi xác minh BCH Quân sự huyện đã giải thích cho bà Nguyễn Thị Liên về hành vi lừa đảo của đối tượng giả danh và vận động bà Liên tuyên truyền hành vi lừa đảo đến người dân và các cơ sở kinh doanh khu vực Chợ Long Thành.

Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm các đối tượng xấu sẽ tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của người dân trên địa bàn; để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng nêu trên, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia đình và Nhân dân trên địa bàn về các hành vi, thủ đoạn mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và tập trung tuyên truyền nội dung sau:

1)- Khi nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là “*quân nhân tại các cơ quan, đơn vị của Quân đội*” để trao đổi thông tin, đặt tiệc, mua hàng hóa... cần tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Nếu thấy nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Quân sự, Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

2)- Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là “*chỉ huy, quản lý*” của con, em gia đình đang công tác trong Quân đội để thông báo tình hình “*có liên quan đến vi phạm pháp luật, kỷ luật con, em; đồng thời đề nghị chuyển tiền đền bù thiệt hại...*” cần bình tĩnh, thận trọng tìm hiểu, xác minh thông tin; không làm theo yêu cầu của các đối tượng đưa ra (*đặc biệt là không chuyển tiền vào tài khoản với bất kỳ lý do gì*). Kịp thời điện thoại, trao đổi với chỉ huy, quản lý đơn vị nơi con em mình đang công tác; liên hệ với BCH Quân sự các cấp để được hỗ trợ xác minh thông tin, tránh bị lừa đảo gây thiệt hại về tài sản.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TTHU,
- Lãnh đạo VPHU,
- Đ/c Long - CVVP,
- Lưu VPHU.

M3/CV5544/130-VPHU

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đương Minh Dũng